

Số: /BC-UBND

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO

Thực hiện Thông báo kết luận số 981-TB/TU, ngày 29/02/2024 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023

Kính gửi: Ban Dân vận Tỉnh ủy

Thực hiện Thông báo kết luận số 981-TB/TU, ngày 29/02/2024 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2023, ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 62/TB-BCS ngày 12/3/2024;

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1313/UBND-VX₃ ngày 12/3/2024 về việc giao triển khai thực hiện Thông báo số 981-TB/TU, ngày 12/3/2014 của Tỉnh ủy giao các sở, ban, ngành có liên quan soát xét, tham mưu các nội dung liên quan đến các đề xuất, kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cấp do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Sau khi có ý kiến thống nhất của Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo như sau:

1. Công tác quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Văn bản số 3879/VPCP-TCCV ngày 20/10/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý nhà nước đối với hội; ngày 14/12/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản số 7157/UBND-NC₂ về việc tăng cường quản lý nhà nước đối với hội thuộc phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong đó đã bao quát các nội dung trọng tâm, quan trọng về công tác quản lý nhà nước đối với các hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, khi có văn bản chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền hoặc phát sinh các nội dung cần chỉ đạo tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao các sở, ngành có liên quan triển khai kịp thời.

2. Nghiên cứu tham mưu đề xuất về mô hình tổ chức các hội cấp huyện, cấp xã phù hợp với thực tiễn và phương án bố trí định biên cho các hội

- Về đề xuất mô hình tổ chức các hội cấp huyện, cấp xã

Theo Thông báo kết luận số 147-TB/TU ngày 09/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị giao ban với lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã nêu rõ chủ trương: “*Theo tinh thần Kết luận số 74-KL/TW, ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị, tạm thời dừng việc thực hiện sáp nhập các tổ chức hội quần chúng đặc thù hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo Thông báo kết luận số 677-TB/TU,*

ngày 20/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện; các tổ chức đã sáp nhập vẫn giữ nguyên hoạt động cho đến khi có hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh”.

Theo đó, Tỉnh đang tạm thời dừng việc sáp nhập các tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; việc tổ chức các hội cấp huyện, cấp xã trước mắt thực hiện ổn định như hiện nay; sau khi có văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện đảm bảo quy định, phù hợp với thực tiễn.

- Về phương án bố trí định biên cho các hội

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù và các quy định của pháp luật về quản lý biên chế thì đối với biên chế của các hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương sẽ do địa phương quyết định và đảm bảo phù hợp với ngân sách của địa phương. Ủy ban nhân dân tỉnh đã rà soát số cán bộ, công chức, viên chức được cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước luân chuyển, điều động, phân công làm việc tại các hội và số người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao hiện có của đơn vị để làm cơ sở giao biên chế. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh đã tinh giản biên chế tổ chức hội, từng bước khoán kinh phí bằng giao định suất hỗ trợ ngân sách. Việc giao kế hoạch biên chế từ năm 2020 được áp dụng theo nguyên tắc từng bước thực hiện khoán kinh phí hoạt động cho hội trên cơ sở nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đặt hàng theo lộ trình phù hợp. Tổng số người làm việc trong các tổ chức hội được giao biên chế cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 gồm 141 người (trong đó có 99 biên chế và 42 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước)¹.

Thế chế hoá Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, trong đó đề xuất việc khoán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên và các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước đặt hàng. Do đó, việc thực hiện giao số lượng người làm việc trong các tổ chức hội như hiện nay là phù hợp với ngân sách địa phương và phù hợp với chủ trương hiện hành của Trung ương. Sau khi Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ giao các sở, ngành có liên quan tham mưu thực hiện bố trí định biên cho các Hội đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn.

3. Báo cáo việc giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng cấp tỉnh

¹ Trong đó, Hội cấp tỉnh được giao 64 biên chế, 18 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước; Hội cấp huyện được giao 35 biên chế, 24 định suất hỗ trợ bằng ngân sách nhà nước.

3.1. Nội dung đề xuất của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

Đề nghị bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác đối với cấp phó cơ sở tạo điều kiện nâng cao phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách; Chỉ đạo chính quyền cấp xã quan tâm đến nguồn ngân sách hoạt động cho các đoàn thể. Quan tâm bố trí mua sắm máy móc, trang thiết bị cho Hội làm việc.

- Về nội dung bố trí kiêm nhiệm các chức danh khác đối với cấp phó cơ sở tạo điều kiện nâng cao phụ cấp cho cán bộ bán chuyên trách, tại Điều 7 Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND² quy định: “Việc kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố do UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ tính chất, khối lượng và tình hình thực tế để đề xuất UBND cấp huyện xem xét, quyết định; đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã tổng số không vượt quá số lượng theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP; phải đảm bảo chức danh nào cũng có người thực hiện, không chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ”. Do đó, việc bố trí kiêm nhiệm đối với Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cấp xã do Ủy ban nhân dân cấp xã đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nội vụ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các địa phương để đảm bảo chủ trương của tỉnh thực hiện đồng bộ, thống nhất tại cơ sở.

- Về nội dung đề nghị chỉ đạo chính quyền cấp xã quan tâm đến nguồn ngân sách hoạt động cho các đoàn thể. Quan tâm bố trí mua sắm máy móc, trang thiết bị cho Hội làm việc.

Tại Điều 8 Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND quy định: “Kinh phí chi hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị hành chính cấp xã theo quy định của HĐND tỉnh về phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương”. Theo đó, hàng năm, kinh phí chi hoạt động của các đơn vị hành chính cấp xã (trong đó bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã) đã được bố trí trong dự toán chi thường xuyên theo quy định tại Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND³; mức bình quân khoảng 25 triệu đồng/năm cho mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Yêu cầu các địa phương căn cứ nguồn kinh phí được giao trong dự toán theo quy định để đảm bảo kinh phí hoạt động hàng năm cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã. Ngoài ra, các địa phương rà soát nhu cầu về trang thiết bị của Hội để đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí đảm bảo theo đúng quy định, tạo điều kiện để Hội làm việc có hiệu quả.

² Nghị quyết số 111/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp và kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ hàng tháng và mức phụ cấp kiêm nhiệm của người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp đối với một số chức danh khác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

³ Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu và phân cấp nhiệm vụ chi các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2022 - 2025; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022

3.2. Nội dung kiến nghị của Hội Nông dân tỉnh:

Đề nghị Thường trực Tỉnh ủy quan tâm chỉ đạo bổ sung nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân cho Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện để cho vay phát triển các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn.

Về nội dung này, hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách, cấp tỉnh, cấp huyện đã bố trí nguồn kinh phí để bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ nông dân theo quy định. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính đã có Văn bản số 5777/STC-HCSN ngày 27/12/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ gửi Hội Nông dân tỉnh và Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh, trong đó triển khai cụ thể và hướng dẫn quy trình, thủ tục việc cấp vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp. Ngày 13/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 247/UBND-TH₁ về việc triển khai thực hiện Văn bản số 12681/BTC-TCNH ngày 17/11/2023 của Bộ Tài chính và rà soát trình tự cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, vốn để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, trong đó: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công, các quy định của pháp luật hiện hành rà soát, thống nhất và hướng dẫn các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các Văn bản: số 501/SKHĐT-TH ngày 19/02/2024 và số 717/SKHĐT-TH ngày 06/3/2024 về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp vốn điều lệ cho các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách gửi các cơ quan, đơn vị quản lý Quỹ tài chính ngoài ngân sách (trong đó có Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh và Hội Nông dân tỉnh). Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương tiếp tục quan tâm, bổ sung nguồn vốn hỗ trợ Quỹ hỗ trợ nông dân cấp huyện để Hội Nông dân cấp huyện cho vay phát triển các Chi, Tổ hội nông dân nghề nghiệp, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn,... Quy trình hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

3.3. Nội dung kiến nghị của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến về dự thảo Đề án thành lập “Quỹ hỗ trợ sáng tạo Khoa học Kỹ thuật Hà Tĩnh”.

Về nội dung này, tại Kế hoạch số 426 /KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí

thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đã cho chủ trương cho Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh “Xây dựng đề án tôn vinh trí thức, đề án thành lập Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật, thực hiện tốt việc khuyến khích sáng tạo và tôn vinh trí thức. Nghiên cứu đề xuất tạo Quỹ hỗ trợ tài năng trí thức trẻ” (Mục 5, phần IV).

3.4. Về nội dung kiến nghị của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho Văn phòng Hội theo Thông báo kết luận số 895-TB/TU, ngày 29/9/2023 của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh.

Về nội dung này, trước đây, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đã được bố trí trụ sở làm việc tại Trụ sở Báo Hà Tĩnh cũ (08 phòng, bao gồm: 01 phòng diện tích 35m² tại tầng 02 dãy nhà mới; 02 phòng diện tích 17,8m² tại tầng 01 dãy nhà cũ; 05 phòng diện tích 17,8m² tại tầng 02 dãy nhà cũ).

Để di dời các đơn vị đang hoạt động tại Trụ sở Báo Hà Tĩnh cũ thực hiện bán đấu giá tài sản theo quy định, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh Văn bản số 6445/UBND-TH₁ ngày 10/11/2022 bố trí trụ sở làm việc cho các đơn vị (Báo Hà Tĩnh, Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Hà Tĩnh, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh Hà Tĩnh). Theo đó, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh đã được bố trí: 06 phòng làm việc, bao gồm: 05 phòng diện tích 17,8m² tại tầng 02; 01 phòng diện tích 40m² tại tầng 02 Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (cũ). Đồng thời còn giao cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh quản lý, sử dụng chung các hạng mục tầng hầm để xe, hội trường lớn với các đơn vị khác tại Trụ sở Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (cũ).

Với biên chế hiện có (13 người), việc bố trí các phòng làm việc cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh là cơ bản phù hợp, nhưng do tính chất đặc thù của đơn vị có Tòa soạn Tạp chí Hồng Lĩnh đang hoạt động chung. Do vậy đơn vị có nhu cầu bố trí thêm phòng làm việc. Tuy nhiên, qua soát xét, hiện chưa có cơ sở nhà, đất, phòng làm việc dôi dư có đủ điều kiện để bố trí cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Tĩnh. Vì vậy, đề nghị Hội sớm chuyển về hoạt động tại các phòng làm việc đã được bố trí.

3.5. Nội dung đề xuất của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh:

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Quốc hội tăng mức trợ cấp hàng tháng cho đối tượng Bảo trợ xã hội vì mức trợ cấp như hiện nay quá thấp so với mức sống trung bình của xã hội.

Về nội dung này, hiện nay Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có nội dung đề xuất nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội hàng tháng từ 360.000 đồng lên 500.000 đồng.

3.6. Nội dung kiến nghị của Khối thi đua hội xã hội và hội đặc thù:

Đề nghị Tỉnh nghiên cứu điều chỉnh tăng chế độ thù lao tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội. Quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội cấp tỉnh.

- Về nội dung nghiên cứu điều chỉnh tăng chế độ thù lao tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 của UBND tỉnh về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức vụ lãnh đạo chuyên trách tại các hội.

Hiện nay, mức thù lao theo Quyết định 3239/QĐ-UBND ngày 06/10/2011 phù hợp với mức thù lao quy định tại Quyết định số 30/2011/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội và phù hợp với tình hình thực tế, làm cơ sở để Hội có căn cứ chi trả; đảm bảo thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 về quy định và tổ chức hoạt động quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ (trong đó có nội dung về chế độ, chính sách đối với lãnh đạo hội). Vì vậy, sau khi Nghị định sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung có liên quan về chế độ chính sách đối với lãnh đạo hội theo quy định.

- Về nội dung quan tâm nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội cấp tỉnh.

Tại Điều 10 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định: *“Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm. Trường hợp các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức xã hội - nghề nghiệp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ thì được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hiện”*. Do vậy, việc bố trí kinh phí hoạt động cho các tổ chức hội cấp tỉnh căn cứ vào các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao, dự toán kinh phí của các Hội theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh kính gửi Ban Dân vận Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Tỉnh ủy (để b/c);
- UBMTTQ tỉnh;
- Các tổ chức chính trị, xã hội;
- Tổ chức Hội quần chúng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa;
- Trung tâm CB-TH;
- Lưu: VT, VX₃.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Châu

